

KẾ HOẠCH
Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán
trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Hỗ trợ tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm của thành viên Hội quán.

Nâng cao kiến thức về sản xuất nông nghiệp và thị trường, giúp thay đổi suy nghĩ, cách làm, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của người dân trong sản xuất, kinh doanh, tham gia giải quyết công việc ở cộng đồng dân cư, góp phần thay đổi nhận thức, tập quán từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hỗ trợ tập huấn về kiến thức nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho thành viên Hội quán. Học tập kinh nghiệm các mô hình hay, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP, ... vào sản xuất.

Làm cầu nối giữa Hội quán với các chuyên gia, nhà khoa học để giới thiệu, triển khai các chuyên đề gắn với lĩnh vực hoạt động của Hội quán.

Xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin về thị trường cho Ban Chủ nhiệm Hội quán và phối hợp liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhất là liên kết giữa Hội quán với Hội quán để nâng cao chuỗi giá trị hàng hoá.

Hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động thành viên Hội quán tham gia Hợp tác xã. Hỗ trợ Hội quán gắn kết với Hợp tác xã thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản gắn với xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quán có đủ điều kiện thành lập Hợp tác xã.

2. Mục tiêu cụ thể

Vận động thành lập ít nhất 01 Hợp tác xã trên nền tảng Hội quán nông dân.

Phân đấu được cơ quan có thẩm quyền cấp ít nhất 08 mã số vùng trồng cho các Hội quán gắn với Hợp tác xã, Tổ hợp tác có vùng trồng cây ăn trái.

Hỗ trợ Hội quán thực hiện 01 chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản có mã số vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Phân đấu có ít nhất 01 Hội quán có hoạt động du lịch nông thôn.

Phát triển các Hội quán gắn với sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của địa phương gắn với xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm làm tăng giá trị sản phẩm, nông sản của Hội quán góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước

Thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi tình hình hoạt động các Hội quán tại địa phương. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của Hội quán về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đưa ra giải pháp phù hợp và kịp thời.

2. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách

Kịp thời triển khai, hỗ trợ Hội quán tiếp cận các quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ của Tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và khoa học công nghệ, công thương, công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội quán, Chủ nhiệm Hội quán, nông dân tham gia.

Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị; hỗ trợ xúc tiến thương mại, chuyên giao và ứng dụng khoa học công nghệ cho các Hội quán tạo điều kiện thuận lợi cho Hội quán thực hiện các hoạt động như: sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại,....

Hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm gắn với xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao,... đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho thành viên Hội quán. Khuyến khích, phát triển các sản phẩm tiềm năng của Huyện, có hoạt động tham quan, du lịch nhằm góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

3. Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ và nhận thức cho thành viên Hội quán

Tuyên truyền các kiến thức, cập nhật thông tin về kinh tế nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, phổ biến các mô hình giảm giá thành, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất an toàn, VietGAP, sản xuất hữu cơ, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiến thức về tham quan, du lịch sinh thái,... nhằm nâng cao nhận thức cho thành viên Hội quán trong sản xuất và kinh doanh.

Tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành Tỉnh trong phối hợp với các Viện, Trường, chuyên gia, nhà khoa học để đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về kỹ thuật sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thị trường, thương mại điện tử..., thông qua các buổi báo cáo chuyên đề gắn với lĩnh vực hoạt động của Hội quán,... góp phần nâng cao giá trị nông sản cho Hội quán.

Tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho ban chủ nhiệm Hội quán về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tiếp cận và tìm kiếm thông tin thị trường, phương thức hoạt động, sản xuất hiệu quả,... Từ đó, Ban chủ nhiệm có những phương hướng, định hướng truyền đạt thông tin phù hợp nhằm giúp các thành viên tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao hơn; duy trì và nhân rộng mô hình hùn vốn xoay vòng mua điện thoại thông minh cho thành viên Hội quán.

Hướng dẫn các thành viên Hội quán ứng dụng Zalo trong trao đổi thông tin; xây dựng hệ thống thông tin giữa các Hội quán nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong chia sẻ, trao đổi thông tin, kết nối hiệu quả giữa các Hội quán, giữa Hội quán với Hợp tác xã sản xuất kinh doanh cùng ngành hàng, giữa cơ quan quản lý Nhà nước với Hội quán.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội quán

Tiếp tục duy trì thời gian và đảm bảo nội dung sinh hoạt của Hội quán như: trao đổi kinh nghiệm, các kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường, tiêu thụ nông sản thời hội nhập,... nhằm góp phần thay đổi tư duy sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của người dân.

Phân công cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành Huyện và xã, thị trấn định kỳ hàng tháng tham gia sinh hoạt, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, nhằm giúp Hội quán nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hỗ trợ Hội quán tổ chức lại sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường, tập trung vào sản phẩm là thế mạnh tại địa phương; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng an toàn, sản xuất gắn với xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.

Vận động, hỗ trợ các Hội quán hình thành, phát triển các hoạt động về du lịch phù hợp với điều kiện hoạt động Hội quán và tình hình thực tế tại địa phương.

5. Phát triển các Hội quán có mô hình hay, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Tuyên truyền, tập huấn và thông tin đến các Hội quán về ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khuyến khích và nhân rộng các Hội quán có mô hình sản xuất hiệu quả, an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hay, cách làm mới, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hỗ trợ, tư vấn cho Hội quán tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao chất lượng và giá trị của nông sản.

6. Xúc tiến thương mại, du lịch, cung cấp thông tin về thị trường, liên kết tiêu thụ, tìm đầu ra cho sản phẩm của Hội quán

Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Hội quán thông qua các buổi hội thảo, kết nối tiêu thụ nông sản tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng, chợ nông sản. Tạo điều kiện, hỗ trợ kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hội quán với Hội quán, giữa Hội quán, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ sản xuất với các doanh nghiệp, siêu thị, chuỗi siêu thị,...

Tổ chức, tham gia các chương trình liên kết, xúc tiến thương mại với các huyện, thành phố trong và ngoài Tỉnh.

7. Hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quán có đủ điều kiện để thành lập Hợp tác xã

Nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ tư vấn kinh tế tập thể cấp huyện, thường xuyên tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các Hội quán, Tổ hợp tác, nhóm người sản xuất (hộ gia đình) thành lập Hợp tác xã. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã thành lập từ Hội quán.

Hỗ trợ tuyên truyền, vận động Hội quán, Tổ hợp tác thành lập Hợp tác xã khi đủ điều kiện; tư vấn cho sáng lập viên xây dựng Điều lệ Hợp tác xã, phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã; tư vấn hỗ trợ xây dựng các Dự án liên kết sản xuất, Hợp đồng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; các dự án bảo quản, chế biến sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa; tư vấn đào tạo, tập huấn cán bộ và thành viên Hợp tác xã, Hội quán; tư vấn về vốn góp; quy chế hoạt động; nhân sự bộ máy quản trị; chế độ kế toán; Hội nghị thành lập,...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Lồng ghép nguồn kinh phí thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, kinh phí khoa học và công nghệ, kinh phí khuyến nông, khuyến công, kinh phí xúc tiến thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này; thực hiện đồng bộ các chính sách, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức của Ban Chủ nhiệm và thành viên Hội quán về thị trường, chuỗi cung ứng, quy trình sản xuất theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu thị trường, bảo vệ môi trường, kiến thức về phòng chống thiên tai,... hướng dẫn

người dân làm chủ công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội quán trên địa bàn.

Hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức lại sản xuất theo quy trình sản xuất đạt chuẩn gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với các loại nông sản chủ lực trên địa bàn; duy trì và nhân rộng các mô hình hay, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Tham mưu tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hay, cách làm mới, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quán có đủ điều kiện để thành lập Hợp tác xã.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ, tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, tham gia các Hội chợ; tìm hiểu nhu cầu thị trường (số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn áp dụng,...), cung cấp thông tin cho thành viên Hội quán để sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường; phối hợp đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho thành viên Hội quán về kiến thức sản xuất, xây dựng nhãn hiệu nông sản, xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ cải tiến chất lượng, quy cách, bao bì, mẫu mã sản phẩm.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thường xuyên thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của Hội quán, Hợp tác xã, Tổ hợp tác; hỗ trợ tập huấn kỹ năng, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin cho thành viên Hội quán; ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu tham mưu UBND Huyện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp; tập huấn xây dựng, triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh cho các chủ thể OCOP và các chủ thể tiềm năng tham gia chương trình OCOP trong đó chú trọng đối tượng là các thành viên Hội quán.

5. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Phân công viên chức thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động và tham gia sinh hoạt định kỳ cùng Hội quán; hỗ trợ Hội quán thực hiện chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp tại các buổi sinh hoạt lễ kỷ, sinh hoạt chuyên đề,...

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện

Chỉ đạo theo hệ thống phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hoạt động Hội quán, hỗ trợ và vận động các Hội quán trên địa bàn thành lập Hợp tác xã khi đủ điều kiện.

Theo dõi, định hướng những nội dung sinh hoạt phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động các Hội quán. Tiếp tục vận động nông dân tham gia thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm; phát triển, nhân rộng các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất có hiệu quả.

Thường xuyên nắm tình hình hoạt động của Hội quán trên địa bàn, phản ánh kịp thời với Ủy ban nhân dân Huyện để có giải pháp thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Hội quán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

7. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

Phối hợp với các ngành Huyện có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Rà soát, đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động của Hội quán trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Hội quán; vận động và hướng dẫn thành lập Hợp tác xã trên nền Hội quán ở những nơi đủ điều kiện; xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Hội quán.

8. Các Hội quán trên địa bàn

Tích cực phối hợp các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, vận động thành viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Triển khai kế hoạch này đến thành viên biết.

Tổ chức sinh hoạt định kỳ với nội dung phong phú, thực sự thiết thực đối với các thành viên Hội quán, lồng ghép triển khai kịp thời các chính sách, chủ trương của chính quyền địa phương. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm Hội quán thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động Hội quán, kịp thời thông tin báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động về Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan để đưa ra giải pháp phù hợp.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các cơ quan Huyện có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng (vào ngày 20 tháng 5) và hàng năm (vào ngày 20 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở NNPTNT Tỉnh;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- UBMTTQ, các đoàn thể Huyện;
- Các ngành Huyện có liên quan;
- UBND xã, thị trấn;
- LĐVP (đ/c Mỹ);
- Lưu: VT, VPUBND(B).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Chí Thiện

